



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
และ
การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่



สารบัญ

	หน้า
หลักการและเหตุผล	๑
กฎหมาย ระเบียบ	๓
บทนำ	๔
รายการเพิ่มเติม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓	๕
➤ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)	๑๑
➤ รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒/๑)	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง	๑๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	๑๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	๑๗
➤ รายละเอียดครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓)	๑๘
รายการที่เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓	๒๐
➤ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)	๒๒
➤ รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒/๑)	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	๒๕
ภาคผนวก	



หลักการและเหตุผล

ตามที่เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลในการแก้ไขปัญหา สนองต่อความต้องการของประชาชนไปแล้ว นั้น

เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับกรณีของเทศบาลตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ให้ทบทวนจัดทำข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับเงินอุดหนุนไปดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เช่น แผนพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/รูปแบบรายการ/การประมาณการราคา และความพร้อมของสถานที่ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อจะ ได้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ทันที เมื่อได้รับแจ้งปฏิทินและแนวทางการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำปฏิทินและแนวทางการเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบลเรียบร้อยแล้ว จึงให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแต่ละรายการ ให้จัดทำคำ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามหลักเกณฑ์และแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แต่ละรายการกำหนด จัดส่งให้จังหวัดพิจารณา กลั่นกรอง

(๒) เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดำเนินการบันทึกคำขอ งบประมาณดังกล่าวลงในระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเพื่อตอบสนองนโยบาย (le.dla.go.th) เมนู “ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA)” ตามระยะเวลาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะ พิจารณาคำขอของงบประมาณของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้บันทึกในระบบตาม ระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น รายละเอียด ดังนี้



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ และการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่	ระบบเปิดให้บันทึก
๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	รายการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนทางหลวงท้องถิ่น, ประปา, แหล่งน้ำ และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
๑๖ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	รายการก่อสร้างอาคารน้ำใต้ดิน, ลานกีฬา/สนามกีฬา, ศูนย์เรียนรู้การบริหารน้ำอย่างเป็นระบบ, พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการติดตั้งกล้อง CCTV
๒๓ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	รายการก่อสร้างอาคารเรียน/อาคารประกอบ, อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา, สิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์สำหรับสถานีอนามัยย้ายโอน และครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ

(๓) เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล จัดส่งคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และรายละเอียดประกอบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่มีเอกสารครบถ้วน **ซึ่งได้บันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเพื่อตองสนองนโยบาย (le.dla.go.th) เมนู “การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA)”** เรียบร้อยแล้ว โดยจัดทำเอกสารจำนวนชุดตามหลักเกณฑ์การเสนอคำขอต้งงบประมาณแต่ละรายการกำหนด ให้จังหวัดพิจารณา กลั่นกรองโครงการตามระยะเวลาที่จังหวัดกำหนด

ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๓๔๖๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทาง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ยึดถือแผนพัฒนาท้องถิ่นในการบริหารงานและจัดระบบการบริการ สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาซึ่งได้กำหนดแผนงาน การพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา กลุ่มจังหวัด/จังหวัด นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนั้น เทศบาลตำบลสันนาเม็ง จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ และการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๒ ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้บรรลุ เป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป



กฎหมาย ระเบียบ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้สร้างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๓๓๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๓๔๖๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล



บทนำ

๑. ความหมายแผนพัฒนาท้องถิ่น

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตตำบลสันนาเม็ง ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่

๒. เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ/หรือโครงการพัฒนาอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในตำบลสันนาเม็งอย่างเป็นภาพรวม

๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

๔. ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

๑. เทศบาลตำบลสันนาเม็งมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้จัดทำไว้แล้ว

๒. สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตตำบลสันนาเม็ง ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่

๓. เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้ใช้กำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารที่มีอยู่อย่างจำกัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

การเพิ่มเติม

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓



รายการเพิ่มเติม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
(โครงการที่เกินศักยภาพ ผ ๐๒/๑)

ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง		
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน		
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.๓๗๔-๐๐๖ จากสายถนนหลังตลาดบ้านแม่กวางเหนือ หมู่ที่ ๖ ถึงสายสะพานบ้านสนาเม็ง หมู่ที่ ๓ บ้านแม่กวาง หมู่ที่ ๖ ตำบลสนาเม็ง อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่	๑. เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนนและลดการเกิดอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้น ๒. เพื่อให้สามารถเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๓๔๖๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนจัดทำข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับเงินอุดหนุนไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป



ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ๔.๒ แผนงานสาธารณสุข		
๑	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสนาเมือง อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่	๑. เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสนาเมือง เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพส่วนบุคคล ป้องกันโรคร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น ๒. เพื่อให้สามารถเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๓๔๖๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตีงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนจัดทำข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับเงินอุดหนุนไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป



ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ๔.๒ แผนงานสาธารณสุข		
๒	โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	<p>๑. มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและพร้อมให้บริการประชาชน และเพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์สำหรับออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพส่วนบุคคล ป้องกันโรคร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น</p> <p>- ครุภัณฑ์อื่น สำหรับออกกำลังกายในอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ จำนวน ๙ รายการ</p> <p>๒. เพื่อให้สามารถเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๓๔๖๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนจัดทำข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับเงินอุดหนุนไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป</p>



ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน		
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๑. มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและพร้อมให้บริการประชาชน - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ๒. เพื่อให้สามารถเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๓๔๖๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนจัดทำข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับเงินอุดหนุนไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป



รายการเพิ่มเติม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ (บัญชีครุภัณฑ์)

ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
แผนงานสาธารณสุข		
๑	ครุภัณฑ์อื่น - ม้านั่งเล่นตีเบลด จำนวน ๒ ตัว	<p>๑. มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ตามโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลสนาเม็ง ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและพร้อมให้บริการประชาชน</p> <p>๒. เพื่อให้สามารถเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๓๔๖๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนจัดทำข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับเงินอุดหนุนไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป</p>
๒	ครุภัณฑ์อื่น - ชุดตีเบลด ๒.๕ - ๒.๕ Kg. พร้อมชั้นวาง FITFAIR จำนวน ๑ ชุด	
๓	ครุภัณฑ์อื่น - ชุดสมิทแมทชีน SMITH จำนวน ๑ ชุด	
๔	ครุภัณฑ์อื่น - ชุดฟิตเนสเทรนเนอร์ FUNCTIONAL MACHINE จำนวน ๑ ชุด	
๕	ครุภัณฑ์อื่น - จักรยานปั่นแบบสปีด FITFAIR จำนวน ๑ เครื่อง	
๖	ครุภัณฑ์อื่น - จักรยานเอนปั่น SCWHINN จำนวน ๑ เครื่อง	
๗	ครุภัณฑ์อื่น - เครื่องเดินวงรี SCWHINN จำนวน ๑ เครื่อง	
๘	ครุภัณฑ์อื่น - ลู่วิ่งไม่ใช้ไฟฟ้า HEAVY COMMERCIAL จำนวน ๑ เครื่อง	
๙	ครุภัณฑ์อื่น - ลู่วิ่งไฟฟ้า HEAVY COMMERCIAL ๕.๘ AC จำนวน ๒ เครื่อง	



ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
แผนงานเคหะและชุมชน		
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้าง เทท้าย จำนวน ๑ คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ)	๑. มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ตาม โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและ ขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลสนาเมือง อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและ พร้อมให้บริการประชาชน ๒. เพื่อให้สามารถเสนอโครงการขอรับการสนับสนุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วน ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๓๔๖๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการขอรับการ สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาล ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้ง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทบทวนจัดทำข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับ เงินอุดหนุนไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป
๒	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ)	

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
แบบ ผ. ๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี												
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๒ แผนงานการศึกษา												
๑.๓ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๔ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๗ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง												
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๒,๙๑๖,๐๐๐	๑	๒,๙๑๖,๐๐๐
๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๒,๙๑๖,๐๐๐	๑	๒,๙๑๖,๐๐๐
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง												
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๒ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน												
๔.๑ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๒ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๑,๕๓๕,๑๒๕	๑	๑,๕๓๕,๑๒๕
๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๔ แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๕ แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๑,๕๓๕,๑๒๕	๑	๑,๕๓๕,๑๒๕
๕) ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย												
๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๒ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๔ แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
๖.๑ แผนงานคณะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๓,๐๖๙,๐๐๐	๑	๓,๐๖๙,๐๐๐
๖.๒ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๓,๐๖๙,๐๐๐	๑	๓,๐๖๙,๐๐๐
๗) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น												
๗.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	๓	๗,๕๒๐,๑๒๕	๓	๗,๕๒๐,๑๒๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(แบบ ผ.๐๒/๑)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ๗๔-๐๐๖ จากสายถนนหลังตลาด บ้านแม่กวางเหนือ หมู่ที่ ๖ ถึงสายสะพานบ้านสันนาเม็ง หมู่ที่ ๓ บ้านแม่กวาง หมู่ที่ ๖ ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ - ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๗,๔๖๑ ตารางเมตร	-	-	-	-	๒,๙๑๖,๐๐๐	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แล้วเสร็จ	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	-	๒,๙๑๖,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและพร้อมให้บริการประชาชน ๒. เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพส่วนบุคคล ป้องกันโรคร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น	ก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ กว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๙๔๕,๐๐๐	ก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแล้วเสร็จ	๑. ศูนย์บริการสาธารณสุขมีอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ในการให้บริการประชาชน ๒. ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพส่วนบุคคล ป้องกันโรคร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น	กองสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	โครงการเงินอุดหนุน เฉพาะกิจสำหรับ สนับสนุนพัฒนา คุณภาพการให้บริการ ด้านสาธารณสุข เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพการให้ บริการของศูนย์บริการ สาธารณสุข เทศบาล ตำบลสันนาเม็ง เป็น ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ ให้มีความพร้อมในการ ปฏิบัติงานและพร้อม ให้บริการประชาชน ๒. เพื่อให้ประชาชนมี อุปกรณ์สำหรับ ออกกำลังกาย ส่งเสริม สุขภาพส่วนบุคคล ป้องกันโรคร้ายที่อาจ จะเกิดขึ้น	จัดซื้อครุภัณฑ์ ได้แก่ - รายการครุภัณฑ์อื่น สำหรับออกกำลังกายใน อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ จำนวน ๙ รายการ	-	-	-	-	๕๙๐,๑๒๕	ครุภัณฑ์ ที่จัดซื้อ แล้วเสร็จ	๑. ศูนย์บริการสาธารณสุข มีศักยภาพและคุณภาพ ในการให้บริการและมี ครุภัณฑ์เพียงพอต่อการ ให้บริการประชาชน ๒. ประชาชนมีอุปกรณ์ สำหรับออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพส่วน บุคคล ป้องกันโรคร้ายที่ อาจจะเกิดขึ้น	กอง สาธารณสุข
รวม	๒ โครงการ	-	-	-	-	-	-	๑,๕๓๕,๑๒๕	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและพร้อมให้บริการประชาชนในการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ๒. เพื่อให้มียานพาหนะในการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลสันนาเม็ง	จัดซื้อครุภัณฑ์ ได้แก่ - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ	-	-	-	-	๓,๐๖๙,๐๐๐	จัดซื้อครุภัณฑ์แล้วเสร็จ	๑. เทศบาลตำบลสันนาเม็ง มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและพร้อมให้บริการประชาชนในการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ๒. เทศบาลตำบลสันนาเม็งมียานพาหนะในการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	กองสาธารณสุข
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	-	๓,๐๖๙,๐๐๐	-	-	-

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
(แบบ ผ.๐๓)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑	แผนงานสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	- ม้านั่งเล่นดัมเบล จำนวน ๒ ตัว	-	-	-	-	๔๐,๔๖๖	กอง สาธารณสุขฯ
๒	แผนงานสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	- ชุดดัมเบล ๒.๕ - ๒.๕ Kg. พร้อมชั้นวาง FITFAIR จำนวน ๑ ชุด	-	-	-	-	๕๒,๔๓๐	กอง สาธารณสุขฯ
๓	แผนงานสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	- ชุดสมิทแมทซิน SMITH จำนวน ๑ ชุด	-	-	-	-	๖๓,๑๓๐	กอง สาธารณสุขฯ
๔	แผนงานสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	- ชุดฟิงชั่นเทรนเนอร์ FUNCTIONAL MACHINE จำนวน ๑ ชุด	-	-	-	-	๖๓,๑๓๐	กอง สาธารณสุขฯ
๕	แผนงานสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	- จักรยานปั่นแบบสปีด FITFAIR จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	-	๒๑,๒๙๓	กอง สาธารณสุขฯ
๖	แผนงานสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	จักรยานเอนปั่น SCWHINN จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	-	๓๑,๐๓๐	กอง สาธารณสุขฯ
๗	แผนงานสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	เครื่องเดินวงรี SCWHINN จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	-	๔๑,๗๓๐	กอง สาธารณสุขฯ
๘	แผนงานสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	ตู้วางไมใช้ไฟฟ้า HEAVY COMMERCIAL จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	-	๘๔,๕๓๐	กอง สาธารณสุขฯ
๙	แผนงานสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	ตู้วางไฟฟ้า HEAVY COMMERCIAL ๕.๘ AC จำนวน ๒ เครื่อง	-	-	-	-	๑๙๒,๓๘๖	กอง สาธารณสุขฯ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑๐	แผนงานสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	- รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ)	-	-	-	-	๙๕๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ
๑๑	แผนงานสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	- รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร กระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ)	-	-	-	-	๒,๑๑๙,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ
รวม					-	-	-	-	๓,๖๕๙,๑๒๕	

การเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓



รายการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

ลำดับ	รายการเดิม หรือรายละเอียดเดิม	รายการเปลี่ยนแปลง	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ๔.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ			
๑	<p>โครงการปรับปรุงลานกีฬา เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อปรับปรุงลานกีฬาไว้ใช้ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่ได้มาตรฐานเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชน มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>ปรับปรุงลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ สนาม</p> <p><u>งบประมาณ</u></p> <p><u>พ.ศ. ๒๕๖๕</u></p> <p>งบประมาณ ๒,๘๑๗,๐๐๐ บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <p>ลานกีฬาที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <p>๑. มีลานกีฬาไว้ใช้ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่ได้มาตรฐาน เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน</p> <p>๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกัน ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด</p> <p>๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u></p> <p>กองช่าง</p>	<p>โครงการ<u>ก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล</u> เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อ<u>ก่อสร้าง</u>ลานกีฬาไว้ใช้ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่ได้มาตรฐานเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชน มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p><u>ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> กว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ สนาม</p> <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>งบประมาณ <u>๒,๑๓๓,๐๐๐</u> บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <p>ลานกีฬาที่<u>ก่อสร้าง</u>แล้วเสร็จ</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <p>๑. มีลานกีฬาไว้ใช้ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่ได้มาตรฐาน เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน</p> <p>๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกัน ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด</p> <p>๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u></p> <p>กองช่าง</p>	<p>๑. เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ และตัวชี้วัด เพื่อให้ถูกต้องเหมาะสม</p> <p>๒. เพื่อให้สามารถเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๓๔๖๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนจัดทำข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับเงินอุดหนุนไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>(อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การแก้ไข ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๑)</p>



ลำดับ	รายการเดิม หรือรายละเอียดเดิม	รายการเปลี่ยนแปลง	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ๔.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ			
๒	<p>โครงการปรับปรุงสนามกีฬา เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อปรับปรุงสนามกีฬาไว้ใช้ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่ได้มาตรฐานเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชน มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม กว้าง ๔๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ สนาม</p> <p><u>งบประมาณ</u> <u>พ.ศ. ๒๕๖๕</u> งบประมาณ ๒,๘๘๒,๐๐๐ บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> สนามฟุตบอลที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <p>๑. มีสนามกีฬาไว้ใช้ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่ได้มาตรฐาน เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน</p> <p>๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกัน ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด</p> <p>๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> กองช่าง</p>	<p>โครงการ<u>ก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล</u> เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อ<u>ก่อสร้างลานกีฬา</u>ไว้ใช้ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่ได้มาตรฐานเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชน มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม กว้าง ๔๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ สนาม</p> <p><u>งบประมาณ</u> <u>พ.ศ. ๒๕๖๕</u> งบประมาณ ๒,๘๘๒,๐๐๐ บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> สนามฟุตบอลที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <p>๑. มีสนามกีฬาไว้ใช้ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่ได้มาตรฐาน เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน</p> <p>๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกัน ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด</p> <p>๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> กองช่าง</p>	<p>๑. เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ถูกต้องเหมาะสม</p> <p>๒. เพื่อให้สามารถเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๓๔๖๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนจัดทำข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับเงินอุดหนุนไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>(อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การแก้ไข ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๒)</p>

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
(แบบ ผ.๐๑)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี												
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๒ แผนงานการศึกษา												
๑.๓ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๔ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง												
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง												
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๒ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน												
๔.๑ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๒ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๔ แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	๒	๕,๐๑๕,๐๐๐	-	-	๒	๕,๐๑๕,๐๐๐
๔.๕ แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	๒	๕,๐๑๕,๐๐๐	-	-	๒	๕,๐๑๕,๐๐๐
๕) ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย												
๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๒ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๔ แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
๖.๑ แผนงานคณะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖.๒ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น												
๗.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	๒	๕,๐๑๕,๐๐๐	-	-	๒	๕,๐๑๕,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

(แบบ ผ.๐๒/๑)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลสนนนาเมือง อำเภอสนนทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้าง ลานกีฬาสนามฟุตบอล เทศบาลตำบลสนนนาเมือง อำเภอสนนทราย จังหวัดเชียงใหม่ (อ้างอิงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การแก้ไข ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๑)	๑. เพื่อก่อสร้างลานกีฬาไว้ ใช้ในการออกกำลังกายและ เล่นกีฬาที่ได้มาตรฐานเกิด ความปลอดภัยแก่ประชาชน ในชุมชน ๒. เพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ได้ ร่วมกันออกกำลังกาย ใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและ สิ่งเสพติด ๓. เพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีสุขภาพ พลานามัย แข็งแรง สมบูรณ์	ก่อสร้างลานกีฬา คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ สนาม	-	-	-	-	๒,๑๓๓,๐๐๐	ลานกีฬา ที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	๑. มีลานกีฬาไว้ใช้ในการ ออกกำลังกายและเล่นกีฬา ที่ได้มาตรฐานเกิดความ ปลอดภัยแก่ประชาชนใน ชุมชน ๒. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้เด็ก เยาวชน และ ประชาชนในพื้นที่ได้ ร่วมกัน ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ ห่างไกลจาก อบายมุขและสิ่งเสพติด ๓. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้เด็ก เยาวชน และ ประชาชน มีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้าง ลานกีฬาสนามฟุตบอล เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (อ้างอิงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การแก้ไข ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๒)	๑. เพื่อก่อสร้างลานกีฬาไว้ ใช้ในการออกกำลังกายและ เล่นกีฬาที่ได้มาตรฐานเกิด ความปลอดภัยแก่ประชาชน ในชุมชน ๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ในพื้นที่ได้ร่วมกันออกกำลังกาย ใช้เวลาร่วมกันให้เกิด ประโยชน์ ห่างไกลจาก อบายมุขและสิ่งเสพติด ๓. เพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีสุขภาพ พลานามัย แข็งแรง สมบูรณ์	ก่อสร้างสนาม ฟุตบอลหญ้าเทียม กว้าง ๔๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ สนาม	-	-	-	-	๒,๘๘๒,๐๐๐	สนามฟุตบอล ที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	๑. มีสนามกีฬาไว้ใช้ใน การออกกำลังกายและ เล่นกีฬาที่ได้มาตรฐาน เกิดความปลอดภัยแก่ ประชาชนในชุมชน ๒. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้เด็ก เยาวชน และ ประชาชนในพื้นที่ได้ ร่วมกัน ออกกำลังกาย ใช้เวลาร่วมกันให้เกิด ประโยชน์ ห่างไกลจาก อบายมุขและสิ่งเสพติด ๓. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้เด็ก เยาวชน และ ประชาชน มีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์	กองช่าง
รวม	๒ โครงการ	-	-	-	-	-	-	๕,๐๑๕,๐๐๐			

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ และการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้สร้างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

บัดนี้ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ และการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๒ โดยผ่านการเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ และการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายันทพล พงศธรวิสุทธิ)
นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง